

Quý vị có phải là trẻ vị thành niên được tổng đạt Extreme Risk Protection Order (Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm) – Bị Đơn Dưới 18 Tuổi?

Đọc tài liệu này để biết thông tin quan trọng.

Chương 7.105 RCW

Pattern Forms Committee (Ủy Ban Biểu Mẫu Hoa Văn) Washington
Tháng 01 năm 2023

Tôi phải làm gì nếu tôi được tổng đạt Đơn Đề Nghị và Án Lệnh Bảo Vệ Tạm Thời Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm – Không Có Thông Báo - Bị Đơn Dưới 18 Tuổi?

Bước 1: Giao nộp bất kỳ và tất cả các loại súng

Nhân viên cơ quan công lực tổng đạt cho quý vị sẽ yêu cầu quý vị ngay lập tức giao nộp mọi loại súng. Nếu không, quý vị có thể bị buộc tội.

Bước 2: Đến Phiên Điều Trần Đầy Đủ

Án lệnh tạm thời có hiệu lực cho đến khi diễn ra phiên điều trần đầy đủ. Đến phiên điều trần vào thời gian và địa điểm được nêu ở đầu trang đầu tiên của án lệnh tạm thời. Tại phiên điều trần đó, thẩm phán sẽ xem xét yêu cầu của đương đơn về án lệnh có hiệu lực trong 1 năm. Thẩm phán có thể chỉ định một Guardian ad Litem (Giám Hộ Tạm Thời, GAL) tại phiên điều trần. Người đó sẽ giúp quý vị tại phiên điều trần. Quý vị cũng có thể đưa cha mẹ hoặc người giám hộ đến phiên điều trần.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không đồng ý?

Tại phiên điều trần, quý vị có thể cho tòa biết lý do tại sao quý vị cho rằng án lệnh không nên được ban hành. Thẩm phán sẽ đặt câu hỏi và quý vị phải trả lời theo đúng sự thật, sau khi đọc lời thề. Quý vị phải giải thích với thẩm phán tại sao quý vị không gây

nguy hiểm đáng kể cho bản thân hoặc người khác khi sở hữu súng.

Điều gì sẽ xảy ra nếu thẩm phán ký Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm – Bị Đơn Dưới 18 Tuổi?

Quý vị sẽ bị cấm sở hữu hoặc kiểm soát súng hoặc bị cấm mua bán, tiếp cận, nhận hoặc tìm cách mua hoặc nhận bất kỳ loại súng nào trong thời gian án lệnh còn hiệu lực. Quý vị phải giao nộp bất kỳ và tất cả các loại súng.

Án lệnh có hiệu lực bao lâu?

Án lệnh có hiệu lực trong 1 năm, nhưng có thể gia hạn thêm 1 năm.

Điều gì sẽ xảy ra nếu thẩm phán không ký lệnh?

Nếu thẩm phán không ký Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm – Bị Đơn Dưới 18 Tuổi thì có nghĩa là thẩm phán sẽ bác bỏ vụ việc. Nếu quý vị giao nộp súng, quý vị có thể yêu cầu thẩm phán ký án lệnh giao nộp vũ khí mà quý vị có thể giao nộp cho cơ quan công lực.

Tôi có thể yêu cầu thẩm phán chấm dứt án lệnh này không?

Quý vị có thể đệ đơn xin chấm dứt Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm duy nhất **một** lần trong thời gian 1 năm mà án lệnh có hiệu lực. Quý vị phải chứng minh rằng mình không phải là mối nguy hiểm đáng kể cho chính bản thân hoặc người khác khi sở hữu súng.

Tôi có thể yêu cầu thẩm phán niêm phong hồ sơ tòa án của tôi để công chúng không thể xem được không?

Quý vị có thể nộp Kiến Nghị và Tuyên Bố Niêm Phong Hồ Sơ Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm – Bị Đơn Dưới 18 Tuổi, biểu mẫu XR 281, vào bất kỳ thời điểm nào sau đây:

- tại phiên điều trần đầy đủ của tòa thượng thẩm hoặc tòa án vị thành niên
- bất cứ lúc nào trong thời gian thi hành án lệnh
- sau khi án lệnh kết thúc

Tòa án sẽ niêm phong hồ sơ tòa án để công chúng không thể xem nếu tất cả những điều sau đây là đúng sự thật:

- không có án lệnh bảo vệ đang thi hành nào khác đối với quý vị;

- không có vi phạm án lệnh đang chờ giải quyết; và
- bằng chứng cho thấy rằng quý vị đã hoàn toàn tuân thủ việc giao nộp mọi loại súng, theo yêu cầu trong án lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm.

Nếu vụ việc bắt đầu ở tòa án quận, hãy nộp đơn kiến nghị lên tòa án đó để yêu cầu tòa án niêm phong những hồ sơ đó để công chúng không thể xem.

Khi nào tôi phải giao nộp súng nếu tôi không được tổng đạt tận tay?

Nếu quý vị được tổng đạt bằng phương thức khác, quý vị phải giao nộp tất cả vũ khí cho cơ quan công lực địa phương trong vòng 24 giờ sau khi được tổng đạt.

Nếu quý vị có mặt tại phiên điều trần, quý vị phải giao nộp tất cả súng trong cùng ngày cho cơ quan công lực địa phương.

Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm – Bị Đơn Dưới 18 Tuổi thực hiện công việc gì?

Extreme Risk Protection Order (Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm, ERPO) quy định việc trẻ vị thành niên tiếp cận, sở hữu, mua bán hoặc kiểm soát súng là hành động bất hợp pháp. Bất kỳ loại súng nào mà trẻ vị thành niên tiếp cận phải được loại bỏ hoặc bảo vệ khỏi sự kiểm soát của các em.

Án lệnh được ban ra đối với ai?

Trẻ vị thành niên được cho là gây nguy hiểm đáng kể có thể dẫn đến thương tích cho bản thân hoặc người khác trong tương lai gần vì sở hữu súng. Những yếu tố biểu hiện nguy cơ có thể gồm hành vi hung bạo, hăm dọa tự hủy mình, khủng hoảng tinh thần, và lạm dụng quá độ rượu bia hoặc cần sa ma túy. Người được cho là có nguy cơ gây hại nghiêm trọng cho bản thân hoặc người khác được gọi là **bị đơn**.

Ai có thể yêu cầu án lệnh?

Đơn đề nghị có thể được đệ trình bởi cơ quan công lực, bạn tình hoặc thành viên trong gia đình, hộ gia đình của bị đơn. Cơ quan hoặc cá nhân đệ đơn được gọi là **đương đơn**.

Thân nhân hoặc người trong nhà gồm:

- Những người có quan hệ huyết thống, hôn nhân, ở chung hoặc được nhận nuôi
- Những người đang hay đã từng sống chung với bị đơn
- Những người có quan hệ sinh học hoặc hợp pháp là cha mẹ đẻ-con cái, bao gồm cha mẹ kế và con riêng, ông bà và cháu, cha mẹ và con cái của bạn tình
- Một người đang hoặc đã từng đóng vai trò là người giám hộ hợp pháp của bị đơn

Bạn tình bao gồm:

- Vợ/chồng hiện tại hoặc trước đây hoặc người ở chung
- Mọi quan hệ hẹn hò hiện tại hoặc trước đây (13 tuổi trở lên)
- Những người có con chung (trừ khi đứa trẻ được sinh ra do tấn công tình dục)

Liệu Người Giám Hộ Tạm Thời có được chỉ định cho tôi không?

Nếu quý vị 16 hoặc 17 tuổi, quý vị không bắt buộc phải có Người Giám Hộ Tạm Thời (GAL), nhưng tòa án có thể chọn chỉ định một người. Tòa án phải chỉ định một người nếu quý vị từ 15 tuổi trở xuống.

Ai nhận được một bản sao của án lệnh?

Quý vị (bị đơn), cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của quý vị, DCYF nếu có vụ việc về người phụ thuộc hoặc rời khỏi nhà ở chỉ định liên quan đến quý vị, đương đơn, cơ quan công lực địa phương của quý vị, Washington Crime Information Center (Trung tâm Thông tin Tội phạm Washington, WACIC), và National Crime Information Center (Trung Tâm Dữ Liệu Tội Phạm Quốc Gia, NCIC).

Tôi có thể lấy mẫu phiếu ở đâu?

Quý vị có thể tải xuống những mẫu phiếu này từ www.courts.wa.gov/forms hoặc lấy chúng tại văn phòng lục sự tòa án.

Nguồn mẫu phiếu:

Cần biết thêm thông tin, xin vào:

<http://protectionorder.org/erpo/how-do-i-turn-in-my-firearms.html>

Nguồn Giúp Đỡ Tại Địa Phương

--